



22 มีนาคม 2558 หน้า 9

สภย.จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สภย.) จัดมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดโครงการ “น้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยร่วมใจปลูกไม้ยืนต้นและหวาย 1,000 กล้า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประสิทธิ์ หมัดเส็น รักษาการแทนผู้อำนวยการ สภย.เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยแก้ไขปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ และทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย สภย. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายหลักในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปีนี้เป็นปฐมฤกษ์ที่ สภย. ร่วมบูรณาการกับสำนักบริหารพื้นที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการโดยร่วมใจกันฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทน เป็นไม้ยืนต้นและหวาย 1,000 กล้า บริเวณตม.น้ำทิพย์เป็นจุดกำเนิดต้นน้ำน่าน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมหวายตามพระราชดำริสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตของประชาชน สร้างอาชีพการจักสานให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนในพื้นที่พร้อมคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดิน ภายใต้จุดมุ่งหมายหลักโครงการ 60 ไร่ ภายในเดือน มิ.ย. นี้.



21 มีนาคม 2558 หน้า 26

สปป.ลาวไฟเขียวตั้งสภายางอาเซียน

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ได้เข้าพบนายพีต พมพิทักษ์ และนายพวงปารีสัก ประวงเวียงคำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือความร่วมมือวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งประเทศผู้ปลูกยางพาราทั้ง 7 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี เห็นว่าควรจัดตั้งตลาดยางพาราร่วมกันเพื่อจะสามารถกำหนดราคายางพาราให้เป็นธรรมต่อชาวสวนยางและจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน (อาร์ซีเอ) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคทั้งหมด ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว เห็นชอบในหลักการ และได้แนะนำให้จัดทำแผนความร่วมมือเป็นเอกสารที่

ชัดเจนเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนระดับสูงของทั้ง 7 ประเทศ หลังจากนั้นให้แต่ละประเทศนำข้อเสนอเหล่านั้นนำไปเสนอต่อรัฐบาลตนเองเพื่อพิจารณาและเห็นชอบในการจัดตั้งอาร์ซีเอต่อไป

นายเยี่ยมกล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งตลาดส่งมอบจริงยางพาราอาเซียน (อาร์อาร์เอ็ม) นั้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะมีการประชุมกันที่พญาแล้ว ทางบริษัทจะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 7 ประเทศ เพื่อนำผลการศึกษาและคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาไปพิจารณาเพื่อหารูปแบบการจัดตั้งตลาดอาร์อาร์เอ็ม ที่เหมาะสมอีกครั้งตามที่นายปีตพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำและสั่งการหลังจากได้พบปะหารือปัญหาราคายางพาราตกต่ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

21 มีนาคม 2558 หน้า 18 (1)

เตรียมพร้อมรับมือ “ยางพารา” รอบการผลิตใหม่

รายงานพิเศษ...

จากสถานการณ์ราคายางพาราที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้น รัฐบาลได้เร่งรัดมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเตรียมความพร้อมรองรับสินค้า “ยางพารา” ที่จะออกสู่ตลาดในรอบการผลิตปี 2558/59 โดยใช้กลไกระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราเป็นระบบครบวงจร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาจัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยกระทรวง



เกษตรฯ ได้แจ้งให้จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา 69 จังหวัดดำเนินการแล้ว และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆ ต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งพบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาของยางพาราในทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตยางพาราในรอบการผลิตปี 2558/59 ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มเปิดกรีดยางรอบใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เร่งประชุมชี้แจง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในรอบการผลิตปี 2558/59 พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การผลิต และสภาวะของพาราและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิตปี 2558/59 เน้นให้เร่งแก้ปัญหาสำคัญในระดับพื้นที่ อาทิ การร้องเรียนการเข้าไม่ถึงการให้บริการหรือมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์

เพื่อทำความเข้าใจการแก้ไขปัญหาของยางพาราเป็นระยะๆ และจัดทำข้อมูลแผนการผลิตและแผนการจำหน่ายยางพาราในปี 2558/59 รวมถึงข้อมูลต้นทุนการผลิตในระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นที่ภายในจังหวัด ระดับกรม ระดับกระทรวง ระดับคณะรัฐมนตรี และระดับสภานิติบัญญัติ โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของยางพาราอย่างจริงจัง และให้รายงานทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์พิเศษกรณีเกษตรกรรวมตัวเคลื่อนไหวเรื่องยางพาราด้วย

ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด โครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัด ราคายางและระบบตลาดภายในจังหวัด โดยจัดทำข้อมูลแยกตามแต่ละชนิดยางที่มีในแต่ละจังหวัด และให้รายงานมายังกระทรวงเกษตรฯ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และเน้นให้ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระดับจังหวัดแบบครบวงจร

นอกจากนั้น ยังให้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการขับเคลื่อนการค้าและการแก้ไขปัญหาของยางพารา ปีการผลิต 2557/58 พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งทำการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตยางพาราในระดับจังหวัด ปีการผลิต 2558/59 โดยจัดทำข้อมูลครอบคลุมทั้ง 12 เดือน แยกตามแต่ละชนิดยางที่มีในจังหวัด ตลอดจนเสนอแนวทางในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระดับจังหวัดด้วย

21 มีนาคม 2558 หน้า 18 (2)

“การใช้จังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ ในระยะยาว คาดว่า จะทำให้การผลิตยางพารามีความสอดคล้องกับแผนการใช้ภายในประเทศ และการส่งออก ขณะเดียวกันยังสามารถรับมือกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหายางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครบวงจร อีกทั้งยังคาดว่า จะช่วยผลักดันราคายางเพิ่มสูงขึ้นและทำให้อายุการใช้งานยางพาราดีมีเสถียรภาพ” รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าว





21 - 27 มีนาคม 2558 หน้า 25



ราคายางตกกระทบบกล้ายางพารา

เกษตรกรครวญปีนี้ขายต้นละ 3 บาท

นายอารมณ จันทรักษ์ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เกษตรกรผู้เพาะต้นกล้ายางพารา นับแสนต้นบนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ กำลังประสบปัญหาราคาค่าต้นกล้ายางพาราตกต่ำ เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำลง ทำให้ความต้องการของเกษตรกรลดลง จากเดิมเคยขายได้ต้นละไม่ต่ำกว่า 15-18 บาทปีนี้เหลือเพียง 3 บาท ทำให้ต้องขาดทุนอย่างหนัก

โดยเกษตรกรส่วนหนึ่งหันไปปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางพารา ทำให้ต้นกล้าที่ปลูกไว้อายุกว่า 8 เดือนยังไม่ได้รับการติดตาม เพื่อทำเป็นยางตาเขียวและยางช้างสูง ซึ่งเกษตรกร

ยังรอดูท่าทีความช่วยเหลือเรื่องราคายางของรัฐบาล หากราคาขยับขึ้น จะทำให้ต้นกล้ายางพาราขายขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับช่วงนี้ขาดน้ำ ต้นกล้าจะเหี่ยวเฉา จึงต้องปล่อยให้ต้นกล้ายางพาราเติบโตไปเรื่อยๆ หรือจนกว่าจะมีลูกค้ามาสั่งซื้อเพื่อนำไปปลูก

นายอารมณ กล่าวว่า ต้นกล้ายางพาราที่ปลูกไว้มีทั้งยาง 600 ยาง 251 และพันธุ์มาเลเซีย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกยาง 600 เพราะสามารถกรีดยางผ่าแล้งได้ ทนทาน และมีโรคระบาดน้อยกว่า ซึ่งปีที่แล้วสามารถขายต้นกล้ายางพาราได้ต้นละ 5 บาทแต่ปีนี้เกษตรกรยังไม่สามารถขายต้นกล้ายางพาราได้เลยตลอดเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา



21 มีนาคม 2558 หน้า 2 (1)

ทีมนโยบายประชาธิปไตย เยือนจีนอย่างเป็นทางการ



พิสนช เชาตะวานิช

ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้รัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม่จะยังไม่แล้วเสร็จ และรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเรื่องของการเมือง ซึ่งในกรณีแบบนี้ ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นคือการ “ปิดทอมใหญ่ของพรรคการเมือง” ก็ว่าได้ แต่พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังมีหน่วยงานภายในพรรคหลายแผนก หลายหน่วยงานที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่ไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีเงินเดือนจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีแรงจูงใจให้ต้องทำงานเสมือนเวลาใกล้จะเลือกตั้ง เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นนักการเมืองมืออาชีพของบุคลากรส่วนใหญ่ของพรรคนี้

ทีมนโยบาย เป็นชื่อเล่นของ “คณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์” ที่มีการแต่งตั้งขึ้นโดยการโหวตเลือกของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมใหญ่ของพรรคช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายชุดนี้ หน้าที่หลักคือ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล หาฐานข้อมูลที่เป็นรายงานทางการ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลบทวิจัยของทุกภาคส่วนหลายองค์กร เพื่อประมวลผลออกมาเป็น “นโยบาย” ที่จะนำมาใช้ในการหาเสียง นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนต่อไป เตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อเวลาที่การเมืองไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

การทำงานของทีมนโยบายที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หา ทดลองแปลง



สาธิตปลูกข้าวปลอดสาร-อินทรีย์ การลงทำตลาดข้าวพรีเมียม ทดลองระบบน้ำหยดจากอิสราเอล รวมไปถึงการเข้าพบประชุมหารือขอข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอื่นๆ ในทุกๆ เรื่องมากมายแล้ว ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมในฐานะผู้เขียนได้ร่วมเป็นคณะเดินทางกับทีมนโยบายฯ ไปเยือน ประเทศจีนอย่างเป็นทางการ การเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้ เป็นการเชิญอย่างเป็นทางการของกระทรวงวิเทศสัมพันธ์การต่างประเทศของพรรครัฐบาลจีน ซึ่งทางเราได้กำหนดไปว่า หัวข้อที่ต้องการดูงานหลักๆ คือเรื่องการค้า การลงทุน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง สินค้าเกษตร รวมถึงการเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน ในระดับพรรคการเมือง ซึ่งประชาธิปัตย์เป็นมิตรกับทางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มาช้านานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ

สมาชิกเดินทางในครั้งนี้ เราทำความรู้จักกันก่อนเลยครับ ทีมนโยบายนำโดยคุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคฯ นำอดีต สส.ประชาธิปัตย์ครบจากทุกภาคที่ดูแลหัวข้อนโยบายที่แตกต่างกันไปและตรงกับการประชุมที่ทางการจีนจัดไว้ให้ดังนี้ 1.คุณหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ภาคเหนือ-พิษณุโลก

ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการศึกษาและเยาวชน 2.ดร.สุภชัย ศรีหาล้า ภาคอีสาน-อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ 3.คุณสงกรานต์ จิตสุทธินาถกุล ภาคกลาง-นครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องสินค้าเกษตร 4.คุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ภาคใต้-นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการเมืองการปกครอง และ 5.คุณอนุชา บูรพชัยศรี กทม. ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการคมนาคมโลจิสติกส์

วันนี้ผมและคอลัมน์ การเมืองเรื่องเงิน ๆ ขออนุญาตนำเกร็ดเรื่องราวจากการเดินทางของทีมนโยบายพรรคฯ มาเล่าให้ฟังกันแบบไล่เรียงไปตามการเดินทางเลย ก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้ทราบ ว่า การเดินทางของทีมนโยบายครั้งนี้ รวมทั้งหมด 5 วัน ค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางภายในประเทศจีน ทางพรรครัฐบาลจีนเป็นเจ้าภาพจัดการทั้งหมดครับ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ตารางการทำงานแน่นเอียดทุกวัน แทบไม่มีเวลาเดลาได้หรือหนีข้อปึงเหมือนที่ประชาชนเคยได้ยินพฤติกรรมลักษณะนี้มาอย่างแน่นอน

นัดที่หนึ่ง เรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน นัดแรกนี้เมื่อลงเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ทีมนโยบายเดินทางด้วยสายการบินไทยชั้น Economy ได้เดินทางไปทานอาหารเย็นที่บ้านรับรองของ คุณสิรินทร์



21 มีนาคม 2558 หน้า 2 (2)

พัชรินthy ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Dragon/s Pearl หรือมุกมังกร เนื้อหาของหนังสือคือชีวิตประวัติโดยย่อของคุณสิรินทรเอง ในฐานะที่สมัยยังเป็นเด็ก ยุคจอมพลป. พิบูลสงคราม เธอถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมของนายรัฐมนตรีจีน โจวเอินไหล เพราะในช่วงนั้น รัฐบาลไทย โดยจอมพลป. ถัดตัวลิกไปใกล้ขีดสหรัฐอเมริกา มากเกินไป จนคณะรัฐบาลของจอมพลป. จำต้องใช้วิธีนี้เชื่อมสัมพันธ์กับจีน แต่ชีวิตของเธอก็ยากลำบากมากพอสมควร เพราะเมื่อการเมืองจีนเปลี่ยน การเมืองไทยเปลี่ยน ความยากลำบากก็ถาโถมเข้ามา แต่สุดท้าย เธอกลับมามีบทบาทสำคัญมากในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตหรือยกระดับสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตย สำหรับเนื้อหาเต็มสามารถติดตามอ่านต่อได้ในหนังสือคุณสิรินทรครับ

ระหว่างนัดอาหารเย็นนี้ ทีมนโยบายมีโอกาสร่วมสนทนากับ Chief Economist, Bank of China หรือนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารกลางจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นทางเศรษฐกิจของจีน ไทย และอาเซียน ทั้งหมด นับว่าแม้กระทั่งทานอาหารเย็นมื้อแรกทางเราก็เริ่มทำงานกันแล้วละครับ

นัดที่สอง เรื่องการลงทุน การเงิน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช้าวันถัดมา ทีมนโยบายพรรคประชาธิปไตย เดินทางเข้าพบกับ H.E. Jin Liqun เลขาธิการของคณะกรรมการจัดตั้งธนาคาร AIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bank ถ้าให้เข้าใจง่ายที่สุดว่าธนาคารนี้สำคัญอย่างไร ให้นึกถึง IMF ของยุโรป WorldBank ของสหรัฐ และ ADB ของญี่ปุ่นครับ คราวนี้เงินมองว่า ขนาดเศรษฐกิจและศักยภาพของจีนมั่นคงและแข็งแกร่งเพียงพอที่จะมีธนาคารลักษณะนี้ของจีน จึงทำการจัดตั้งขึ้น แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จ 100% นะครับ เพราะประเทศสมาชิกยังไม่ครบ แต่ไทยเราที่เป็น 1 ในชาติแรกๆ ที่เข้าร่วมกับ AIB นี้ ตอนนี้ติดปัญหาการเมืองทางการเงินคือ สหรัฐและพันธมิตรไม่ยอมเข้าร่วมด้วย กลัวว่าจะเก็งกำไรหน้าหรืออย่างไรไม่ทราบได้ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ทางจีนต้องหว่านล้อมเชิญชวนให้สมาชิก

และเงินทุนเริ่มต้นถึงเกณฑ์ก่อตั้งได้ ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมากที่สามารถทำให้อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี เข้าร่วมร่วมด้วยได้แล้ว ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะขัดใจสหรัฐมากพอสมควร

AIB ตีกับไทยตรงที่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับช่องทางด้านการลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในอนาคต รวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนและเอเชียทั้งหมด ซึ่งเลขาธิการคนนี้ก็กล่าวว่า เมื่อใดที่ไทยพัฒนาไปพร้อมๆ กับประเทศเพื่อนบ้านของไทย ความก้าวหน้าของภูมิภาคอาเซียนของเราจะโดดเด่นไปด้วยกันอย่างรวดเร็วแน่นอน

นัดที่สาม เรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์พรรคประชาธิปไตย และพรรครัฐบาลจีน ทีมนโยบายได้เข้าพบกับ H.E. Chen Fengziang, Vice Minister of International Department Central Committee Communist Party of China ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางทีมนโยบายอย่างเป็นทางการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในอดีตที่สองพรรคมีต่อกันตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษ มีการกำหนดแนวทางการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อความร่วมมือกันของสองประเทศในอนาคตต่อไป

นัดที่สี่ เรื่องการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ทีมนโยบายเข้าพบกับผู้แทนของ ACYF หรือ All China Youth Federation ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยดูแลเยาวชนในประเทศจีนให้มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การมีส่วนร่วมของคนในการพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ ไปจนถึงการมุ่งสู่การทำงานการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศจีนต่อไป แนวทาง

นี้ถือเป็นแนวความคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนประชาธิปไตยในอนาคตได้ครับ ตัวแทนของหน่วยงานนี้กล่าวว่า การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อป้อนเข้ามาทำงานเพื่อพรรคและประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนในรุ่นปัจจุบันจะละเลยไม่ได้

นัดที่ห้า เรื่องสินค้าเกษตร กับบริษัท COFCO ซึ่งเป็นบริษัททางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของไทยและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก พี่สาวใหญ่ที่เกี่ยวข้องคือ น้ามันปาล์มมันสำปะหลัง และข้าว ทางทีมนโยบายได้รวบรวมข้อมูลไว้มากมายเพื่อทำความเข้าใจกับบริษัทนี้ของจีนในฐานะหนึ่งของผู้ซื้อสินค้าเกษตรรายใหญ่ของเราไว้ครบบถ้วน

นัดที่หก เรื่องสินค้าเกษตร กับบริษัท GDA สินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องคือ ยางพารา เป็นหลัก และบริษัทที่มีฐานด้านอุตสาหกรรมที่ภาคใต้รวมไปถึงภาคอีสานอยู่หลายสาขาแล้วเช่นเดียวกัน หน่วยงานนี้ทางเราได้ไต่ถามเพื่อพัฒนาต่อยอดการทำอุตสาหกรรมของยางพาราอย่างมากเลยทีเดียว

นัดที่เจ็ด เรื่องการค้า การส่งออกสินค้าเกษตร ทีมนโยบายนั่งเครื่องบินภายในประเทศชายเมืองไปทีมเขตกลางจุง เมืองกวางเจา ซึ่งเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนที่มีสัดส่วน



21 มีนาคม 2558 หน้า 2 (3)

การนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยมากที่สุดเมืองหนึ่ง ทางเราได้มีโอกาสเข้าชมวิธีการจัดการและการเตร็ดเตร่พืชผลการเกษตรที่ตลาด **Jiangnan Wholesale Market** ซึ่งที่นี่เทรดกันที่เป็นคอนเทนเนอร์เลยครึ้นที่น่าชื่นใจคือมีสินค้าจากไทยมากมายเลยทีเดียว

นัดที่แปด เรื่องการคมนาคม ข้ายเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูง จาก กวางเจาไปเส้นจีนครึ้น ทีมนโยบายมีโอกาสได้นั่งรถไฟความเร็วสูงแต่มีแง่คิดที่ทางการจีนได้อธิบายให้ฟังครึ้นว่า ระบบรางแบบมาตรฐานหรือ 1.435 เมตรนั้น สามารถนำรถหลายรูปแบบมาวิ่งได้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากถึง 450 กม.ต่อชั่วโมงก็ได้ หรือจะเหลือ 200 กว่าๆก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละประเทศ ส่วนของไทยนั้นเป้าหมายของเราคือการเป็นเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมการค้าของภูมิภาคก็ควรจะทำแบบความเร็วระดับกลาง หรือบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือท่องเที่ยวต้องการขนคนด้วยความเร็วสูงก็สามารถปรับแผนในรายละเอียดได้อีก ทีมนโยบายได้เห็นและตระหนักครึ้นว่า การจัดการ การลงทุน และผลลัพธ์ของการทำร่วมกับจีนนั้นออกมาจะไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติยุโรปหรือญี่ปุ่นเลย ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ปัจจัยที่จะมีผลต่อการตัดสินใจอื่นๆที่ทางรัฐบาลต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลครึ้น

นัดที่เก้า เรื่องโทรคมนาคมกับการพัฒนาประเทศ นัดสุดท้ายนี้เราเดินทางไปเยี่ยมและดูงานกับบริษัท **HUAWEI** ของทางจีนครึ้นเคยได้ยินชื่อมาบ้าง สำหรับหลายคนก็คงจะดูผ่านทางสื่อของไทย แต่พอได้รู้จักบริษัทนี้มากขึ้นจริงๆ ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าที่คิดครึ้น สินค้าและบริการของหัวเว่ย ปัจจุบันนี้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรโลกกว่า 1 ในสามหรือกว่า สองพันล้านคนในแทบทุกประเทศทั่วโลกแล้ว หัวเว่ยทำ 3 อย่างหลักๆ คือ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเป็นเจ้าของเครือข่ายการบริการสัญญาณและอินเทอร์เน็ตหรือ Carrier รวมไปถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ

เรียกได้ว่า เป็นทั้งกระทรวงไอซีที องค์กรโทรศัพท์ ทีโอที ทรูมูฟ และแอปเปิ้ล ในเวลาเดียวกัน ทีมนโยบายกับทางหัวเว่ยคาดหวังว่าการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์ Digital Economy ของรัฐบาลปัจจุบันจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปได้ไกลเลยทีเดียวครึ้น และนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมนโยบายพรรคเราให้ความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

ทั้ง 9 การประชุมนี้ครอบคลุมแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ประเด็น ล้วนแล้วแต่เป็นความตั้งใจที่ทางทีมนโยบายได้ไปหาข้อมูลมาเพื่อรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า และสุดท้ายจะนำมาประมวลรวมให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมคู่ควรกับประชาชนชาวไทยเมื่อการเมืองไทยเราพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งในสถานการณ์ปกติกครึ้น

เชิญติดตามการทำงานของทีมงานพรรคได้ทางคอลัมน์การเมืองเรื่องเงิน ๆ ได้ต่อไปในโอกาสหน้าครึ้น



22 มีนาคม 2558 หน้า 4 (1)

ข่าวคนขับ

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ประจำวัน อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2558 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย...● แต่กระโดดค้ำถ่อ ข้ามแม่น้ำ สายแรก ในชั้นกรรมวิธีการยกวาง เรือเป๊ะ ก็ออกอาการโคลงเคลง เผชิญกับคลื่นลมประมาณนี้ กว่า **รัฐธรรมนูญ 2558** จะฟันฝ่าอุปสรรคผ่านแม่น้ำ **อีก 4 สาย** จะขนาดไหน คิดแล้วกลุ้ม...● 3 เดือนไซ แห่ง **วัตดูไวไฟ** คือ มาตราว่าด้วย **ที่มานายกฯ-วุฒิสมาชิก** ร่วมด้วยช่วยกันกับมาตรา 279 หมวด **สถาบันกษัตริย์** และ **คณะกรรมการยุทธศาสตร์** ซึ่งถูกขมวดว่า เป็นการวางแผนเพื่อ “สืบทอดอำนาจ”...● เกิด **รธน.2558** สามเพลงตกม้าตาย เท่ากับเปิดหน้าไฟให้ เข้าสู่กระบวนการเริ่มต้น **การยกวาง** กันใหม่ จะขึ้นตอนไหน กรณีที่ 1 แค่ยุบ **กรรมวิธีการยกวางฯ** หรือ ถึงกรณีที่ 2 ต้องป้าซ่า **สปช.** พันสภาพทั้งหมดคณะ...● ไม่ว่าจะหวยจะออกใน **กรรมแรก** หรือ **กรรมสอง** ไรเดแม็บคืนความสุขสู่สังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง ตามโปรแกรมเดิมที่วางไว้ คือปลาย 2558 หรือต้น 2559 จะถูก **ดับฝัน** ลงโดยพลัน...● กระนั้นก็ตามคิดเชิงบวก หาก **รัฐธรรมนูญ** ก้าวข้าม **แม่น้ำ 5 สาย** ลงเฉยตามธง ค่อนข้างชั่วริไม่มัวนิ่มแล้วว่า น่าจะ **ทำประชามติ** เพื่อฟังความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ **ศึกเลือกตั้ง** ก็น่าจะขยับออกไปอีกสี่ห้าห้าเดือน เป็นอย่างน้อย อย่างดีที่สุด คงจะได้ใช้สิทธิ์ปลายปี 2559...● สงคราม **เศรษฐกิจ** ที่ทำทำจะเป็นตัวแปร เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่หมึมาหนักหน่วงสุดในช่วงนี้ ขนาด **เจ้าสัวบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา** นายห้างใหญ่แห่งสหพัฒน์ คนกันเอง ยังออกมาครวญเสียงเข้ม “รัฐบาลแก้ปัญหามาไม่ตรงจุด 9 เดือนที่เหลือยังไม่เห็นแววใด ส่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้น”...● เรื่องนี้แม่นแล้ว ทั้ง **การส่งออก** ต่ำกว่าเป้า **พืชผลการเกษตร** ราคา รูดเสาทั้ง “ยางพารา-ปาล์ม-ข้าว-อ้อย” **การท่องเที่ยว** ทุบ ภาครายได้ เตี้ยอุ้มค่อม ผอมอุ้มอ้วน แขนด้วนอุ้มแขนดี ครบวงโคจร...● ข่าวขึ้นคนข้าม วันนี้, 10.00 น. “**โสมโปร เอ็กซ์โป 2015**” งานแสดงสินค้า ตกแต่งบ้านลดราคาพร้อมโปรโมชั่น อาคาร 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี...● 17.00 น. **มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** และ **สถานทูตอินเดีย** จัดงาน “ไทย-อินเดีย พันแฟร์ 2015” สนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์...● 18.30 น. **ฉลองสมรส ธัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา-สุทธิพงษ์ สุขเกษม** ห้องแกรนด์บอลรูม ดิ เอมเมอรัลด์...● แจ้งข่าวล่วงหน้า

ครบทุกรส สดทุกเรื่อง
ข้าวสอาด

ข้าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

22 มีนาคม 2558 หน้า 4 (2)

ดร.ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ นายกสมาคมไทยอเมริกัน (ทุนรัฐบาล
อเมริกัน) จัดประชุมใหญ่ “ง่วงแล้วขับ ภัยมืดที่มองไม่เห็น” เชิญ
สมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดงาน มี นพ.มัญญู ธีเชวงวงศ์ ประธาน
ทุนง่วงอย่าขับ พล.ต.ท.ประวุฒิ ธารศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นวิทยากร
ร่วมบรรยาย ห้องมณเฑียรทิพย์ รร.มณเฑียร พุ่งนี้ 11.30 น....●

สว่างแฝง



22 - 25 มีนาคม 2558 หน้า 40

ข่าวสั้น ทั่วไทย

■ natawat@thanonline.com

อุดรทำเอ็มโอยูไม่ช้อย่างเปี้ยก

นายณพัชร สิงห์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าจังหวัดอุดรธานีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับโรงงานรับซื้อยางพาราทั้ง 6 แห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการที่จะไม่รับซื้อยางพาราเปี้ยก เนื่องจากการขนย้ายยางพาราที่ย่างยังเปี้ยกอยู่ ทำให้มีน้ำยางรั่วไหลลงพื้นผิวถนน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และกรดซัลฟูริกก็ยิ่งทำให้ยางก้อนถ้วยเกิดกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จึงนำมาสู่การทำเอ็มโอยูของโรงงานรับซื้อยางพาราและเครือข่ายทั้ง 6 แห่งกับทางจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดว่า จะไม่รับซื้อยางพาราเปี้ยก และจะไม่รับซื้อยางพาราที่ขนส่งโดยยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด

22 มีนาคม 2558 หน้า A 1, A 12



เงินยางอมแมงกักรัฐลดราคาคิ่ง

แผ่นดิบรมควันเหลือ 49 บาท/กก. อำนวนยขุ่ยัดวบคืบใช้โครงการอื่น

พิเศษสุด อำนวนยขุ่ยัดวบคืบของราคา-ปรับโครงสร้างการปลูกยางทั้งระบบคืบ หลังพบโครงการล่าช้า

นายอำนวนย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาทางพาราตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2557 จนถึงวันที่ 17 มี.ค. 2558 ปรากฏว่า โครงการส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับโครงการไม่เป็นไปตามเป้า เช่น โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 1 หมื่นล้านบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสถาบันเกษตรกร 209 แห่ง เสนอขอกู้เงินรวม 4,300 ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติเพียง 15 ราย วงเงินกู้ 105 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุจากสถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูปยาง 1.5 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสินมีการปล่อยกู้เพียง 2 ราย 270 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนโครงการจูงใจเกษตรกรโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 6.6 หมื่นไร่ จากเป้าหมาย 3.3 แสนไร่ และโครงการปล่อยกู้ให้เกษตรกร 1 แสนบาท/ราย เพื่อเสริมสภาพคล่อง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 112 ราย

“หากโครงการไหนไม่คืบหน้าก็จะได้ทราบว่าติดขัดเพราะอะไร และอาจนำมาสู่การปรับโครงการ หรือนำเงินไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่จำเป็น” นายอำนวนย กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามาตรการต่างๆ ที่ออกมา พบว่า มี

เพียงโครงการใช้เงินมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ใช้เงินไปหมดแล้ว โดยรับซื้อยางแผ่นดิบจากเกษตรกรได้ 1.44 แสนตัน

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา

ภาคใหญ่ อยู่ที่ 63.15 บาท/กิโลกรัม แต่หลังจากนั้นราคายางลดลงต่อเนื่อง โดยวันที่ 20 มี.ค.ราคาลดลงเหลือ 49 บาท/กิโลกรัม

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุว่า สาเหตุที่ธนาคารต่างๆ ไม่ปล่อยกู้ในโครงการยางพาราของรัฐบาล เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นหนี้เสีย และหากนายกรัฐมนตรียังไม่เข้ามาดูเรื่องนี้ ราคายางจะตกต่ำจากปัจจุบันที่อยู่ 49 บาท/กิโลกรัม แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงปิดกรีดก็ตาม และไม่มั่นใจว่าจุดต่ำสุดรอบนี้จะอยู่ที่เท่าใด

23 มีนาคม 2558 หน้า 3



ดูงาน - นาย
พรศักดิ์ เจียรนัย
รองโฆษก กมธ.
การเกษตรและ
สหกรณ์ สชนช. และ
คณะมารับฟังการ
บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจ อ้อย มัน
สำปะหลัง ยางพารา
ที่ศาลากลางจ.เลย



23 มีนาคม 2558 หน้า 7

‘ทีดีอาร์ไอ’แนะดึงชุมชน-เอกชน ร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

“ทีดีอาร์ไอ”แนะเกษตรกรใช้บ 3 หมื่นล้าน ปรับปรุงการผลิตภาคเกษตร สร้างความร่วมมือ ระหว่างชุมชน-เอกชน และภาคส่วนต่างๆ เน้นพัฒนาภาคเกษตรต้องเปลี่ยนแนวความคิดว่าภาคเกษตรอ่อนแอ ต่อยอดการแข่งขัน ขณะทีนโยบายอุดหนุนทำเฉพาะกลุ่ม“ยากจน” และขาดความรู้

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการกิตติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะของบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการผลิตในภาคเกษตรว่า กระทรวงเกษตรฯ ควร มีการวางแผนการใช้งบประมาณในส่วนนี้ร่วมกับ ชุมชน ภาคเอกชน มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา อุดมศึกษาไป โดยเสนอโครงการเข้ามาขอ งบประมาณ คำนึงถึงความต้องการของ เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งการวางแผนการผลิต และการตลาดควบคู่กัน

กระทรวงเกษตรฯควรดำเนินการใน ลักษณะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และปรับบทบาทจาก ที่เป็นผู้ส่งเสริมโครงการต่างๆ เป็นหน่วยงาน ในการลงไปประเมินผลโครงการต่างๆ แทนที่จะ เป็นผู้ลงไปขับเคลื่อนโครงการและงบประมาณ ในส่วนนี้ด้วยตนเอง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาภาค เกษตรของไทยว่า ต้องเริ่มต้นจากการที่รัฐบาล นักการเมืองและนักวิชาการบางส่วนต้องปรับ เปลี่ยนแนวคิดที่มองว่า ภาคเกษตรของไทย อ่อนแอเป็นภาคส่วนที่ต้องได้รับการส่งเสริม ด้วยการอุดหนุนและชดเชยอยู่ตลอดเวลาไป เป็นการมองว่าภาคเกษตรของไทยมีความ

นโยบายอุดหนุน ทำเฉพาะ กลุ่มยากจน และขาดความรู้

นอกจากนั้น การลงทุนวิจัยในภาคเกษตร เคยมีสัดส่วนสูงถึง 0.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ภาคเกษตร แต่ปัจจุบัน งบประมาณในการวิจัยภาคเกษตรที่ภาครัฐ สนับสนุนเหลือเพียง 0.2% ของจีดีพีภาคเกษตร

ทำให้ระบบวิจัยภาคเกษตรของรัฐอ่อนแอมาก และขาดแคลนนักวิจัยภาคเกษตรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนส่วนนี้ หากจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ ภาคเกษตรในไทย

“การพัฒนาของภาคเกษตรไทยในอดีต มีการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนจะมีแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 มาฉบับ 100 ปี แต่ในช่วง 10 -20 ปีที่ผ่านมา นโยบายในภาคเกษตรกลับเปลี่ยนแปลงทำให้ ภาคเกษตรอ่อนแอขึ้นโดยเป็นนโยบายที่ใช้ไป กับการอุดหนุนและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งแต่ละปีมีการให้งบประมาณและสินเชื่อใน การอุดหนุนภาคเกษตรสูงถึง 1 ล้านล้านบาท ขณะที่งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงการ ชลประทานมีงบประมาณปีละ 3 หมื่นล้านบาท เท่านั้น ซึ่งแนวนโยบายแบบนี้ทำให้ภาคเกษตร อ่อนแอ ถือว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาด”

สำหรับการสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจไทย จะต้องเน้นการสร้างผลผลิต การผลิต การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อ เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ในส่วนนี้ต้องทำควบคู่ ไปกับการวางแผนการผลิตตามความต้องการ ของตลาด ส่วนการช่วยเหลือภาคเกษตรด้วย การอุดหนุนภาคเกษตรต้องเป็นนโยบายเฉพาะ ทำเฉพาะกลุ่ม เน้นไปที่เกษตรกรที่ยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีแนวโน้มจะปลูกแล้วถาง และเผาป่าเพื่อทำการเกษตร ต้องเร่งจัดการ ให้มีทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ พืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ส่วนปัญหาของภาค เกษตรในส่วนของแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้จำนวนชาวนาที่ลดลง ต้องมีการนำความรู้ และใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ในการ เพาะปลูกแบบทำเกษตรสมัยใหม่มากขึ้น โดย ทำเป็นนโยบายการส่งเสริมระยะยาว

“ภาคเกษตรของไทยไม่ได้อ่อนแอ เพราะ เรามีปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิด เป็นผู้นำของโลก เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง น้ำตาล สินค้าปศุสัตว์อย่างไก่ เราก็เป็นผู้นำ และหากเทียบสินค้าเกษตรทุกชนิดประเทศไทย ส่งออกเป็นอันดับ 13 ของโลก ซึ่งภาคเกษตร ต้องคิดใหม่ คิดแบบเดิมว่าภาคเกษตรมีความ อ่อนแอไม่ได้ ต้องมองว่ามีความเข้มแข็งใน ด้านไหนและจะส่งเสริมให้แข่งขันได้มากขึ้น อย่างไร”นายนิพนธ์กล่าว



23 มีนาคม 2558 หน้า B 11

ทีดีอาร์ไอส์บ เทเงินล้านล. ไม่ช่วยเกษตร

พิเศษสุด แนะนำเกษตรกรฯ ดึง
ชุมชนร่วมวางแผนใช้งบปรับ
โครงสร้างเกษตร 3 หมื่นล้าน

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาครัฐจัดสรรงบวิจัยให้ภาคเกษตร 0.2% ของจีดีพี จากเดิมที่เคยมีสัดส่วน 0.9% ของจีดีพี ทำให้ระบบวิจัยภาคเกษตรของรัฐบาลอ่อนแอมาก และขาดแคลนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อีกทั้งที่ผ่านมาจะพบว่าภาครัฐจัดสรรงบและเงินเชื่อให้ภาคเกษตรสูงถึง 1 ล้านล้านบาท/ปี แต่จัดสรรงบลงทุนด้านระบบชลประทาน 3 หมื่นล้านบาท/ปี ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ผิดพลาด และทำให้ภาคเกษตรไทยอ่อนแอ

สำหรับกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับการจัดสรรงบ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร นายนิพนธ์ ระบุว่า กระทรวงเกษตรฯ ควรวางแผนการใช้งบร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน และสถานศึกษา เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชนและตลาด

“นักการเมือง ข้าราชการ และนักวิชาการ ต้องเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าภาคเกษตรไทยอ่อนแอ จึงต้องอุดหนุนตลอดเวลา ทั่วๆ ทั่วไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 13 ของโลก เป็นผู้นำส่งออกข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง น้ำตาล และไก่ ดังนั้นรัฐต้องปรับนโยบายที่จะทำให้ภาคเกษตรแข่งขันได้ เหมือนกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม” นายนิพนธ์ กล่าว ■

23 - 25 มีนาคม 2558 หน้า 2 (1)

อัดฉีด 1.53 ล้าน ล. ดันจีดีพี อุ้ม 'เอสเอ็มอี-เกษตร-ส่งออก' ลุ้น Q1 โต 3%

6 ม็อดหมูมีทางการเมืองจะร้อนแรงขึ้น ผลพวงจากหลายภาคส่วนยังมีมุมมองต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งแนวทางปฏิรูปประเทศแตกต่างกัน แต่อาจไม่ร้อนเท่าปมเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเร่งแก้สารพัดปัญหา แต่ผลในทางปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สร้างแรงกดดันให้กับทีมเศรษฐกิจ รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ไม่แปลกที่ทั้งนายกฯ ทั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกฯ ขึ้นนอตให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เร่งรัดการเบิกจ่าย และการลงทุนภาครัฐ แก้ปัญหาส่งออก ปัญหาพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ สปีดสร้างผลงานให้ปรากฏผลเร็วขึ้นอีก โดยกระทรวงเสนาธิการด้านเศรษฐกิจเป็นหัวหอกขับเคลื่อน

ขุมมาตรการคลัง-เบิกจ่ายดัน GDP โต 3.9%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยปี 2558 นี้ ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 3.9% ต่อปี แม้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจโลกจะยังมีความเปราะบาง และภาคส่งออกยังคงติดลบ โดยเดือน ม.ค.ออกมาใกล้เคียง -3.5% การบริโภคภาคเอกชนก็ยิ่งชะลอลงกว่าที่คาด

ทั้งนี้ ภาครัฐได้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ เร่งการเซ็นสัญญาโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้เสร็จในเดือน มี.ค.นี้ จากต้นปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557-13 มี.ค. 2558) เบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบแล้ว 1.53 ล้านล้านบาท จากงบฯ ปี 2558 ทั้งสิ้น 3.47 ล้านล้านบาท คิดเป็น 44.3% จากเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 96% โดยเฉพาะเบิกจ่ายงบฯลงทุน ล่าสุดเพิ่มมาที่ 25.3% (ณ 13 มี.ค.) จากไตรมาสแรกของปีงบฯ (ต.ค.-ธ.ค. 2557) ที่เบิกจ่ายไปได้แค่ 9%

"คาดว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในไตรมาสแรกไม่ต่ำกว่า 3% และขยายตัวต่อเนื่องในไตรมาส 2 ซึ่งการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพบว่ายังมีมุมมองที่ดีขึ้นกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะส่งออกถ้าเติบโตกว่าเป้า 1.4% จีดีพีจะขยายตัวได้อีก"

นอกจากนี้จะเร่งผลักดันนโยบายการคลัง เพิ่มขีดความสามารถประเทศในระยะยาว ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการลดภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC), จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการเงิน อาทิ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารออมสิน มาตรการการคลัง อย่างปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร, ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งเกษตรกร SMEs ประชาชนทั่วไป วงเงินรวมกว่า 5 แสนล้านบาท



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อุตาไซร์ 2 เดือนขอเปิดโรงงานฟุ้ง

นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว ว่า ช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ แนวโน้มการลงทุนเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีมากขึ้น โดยมีโรงงานขอประกอบกิจการใหม่และขยายโรงงานใหม่ จำนวน 988 โรงงาน คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 7.2 หมื่นล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นราว 3 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 14.3%

"หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนพบว่า การขอเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น 5.8% เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 35.6% โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ รองลงมาคืออุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน" นายสมชายกล่าว

นอกจากนี้การนำเข้าสินค้าทุนก็ขยายตัวเป็นบวกมากขึ้น อุตสาหกรรมหลักอย่างยานยนต์ขยายตัวได้ตามเป้า ปีนี้จะมีปริมาณการผลิตรถยนต์ 2.15 ล้านคัน ปริมาณจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ 9.5 แสนคัน ส่งออก 1.2 ล้านคัน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตาฯ ยังเปิด 3 นโยบายเร่งด่วน พัฒนา SMEs ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมภาค

23 - 25 มีนาคม 2558 หน้า 2 (2)

อุตสาหกรรมเข้าสู่ AEC, พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ฯลฯ และเสริมสร้างผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเป็นเจ้าใหม่ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 1,890 ราย

พาณิชย์เร่ง 4 ยุทธศาสตร์

ขณะที่ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การผลักดันเศรษฐกิจในเชิงยุทธศาสตร์พาณิชย์ ให้ความสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ การขับเคลื่อนการส่งออก การเข้าสู่



ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดูแลสินค้าเกษตร และค่าครองชีพ สถานการณ์การส่งออกปี 57 ติดลบ 0.4 ส่วนเดือน ม.ค. 58 ยังติดลบอยู่ 3.4 เนื่องจากปลายปี 57 ราคาสินค้าเกษตรโลกตกต่ำต่อเนื่อง และราคาน้ำมันโลกก็ลดลง ทำให้สินค้าส่งออกตกด้อยตามไปด้วย ที่เห็นได้ชัด คือ ยางพาราติดลบ 40.6% นอกจากนี้ สินค้าอีกหลายรายการก็ส่งออกลดลง เช่น น้ำตาลทราย มันสำปะหลัง และสินค้าสำเร็จรูปติดลบ 28% เคมีภัณฑ์ติดลบ 21% ตลาดที่เริ่มฟื้นตัวแต่ประปราย คือ สหรัฐฯ ซึ่งสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น 6% ออสเตรเลีย ได้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี ตลาดประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน CLMV ขยายตัวดี ที่ยังชะลอตัว เช่น ญี่ปุ่น อียู สำหรับจีนชะลอการเติบโตเศรษฐกิจไว้ คงจีดีพีไว้ไม่เกิน 7.5% ตลาดตะวันออกกลาง มีปัญหาภาวะสงครามและราคาน้ำมันตกต่ำ ชะลอการนำเข้า ตลาดแอฟริกายังชะลอตัวเนื่องจากความไม่สงบในซีเรียและลิเบีย รวมถึงปัญหาโรคระบาด

ไฟกัสดตลาด-กลุ่มสินค้าส่งออก

กระทรวงพาณิชย์จะเร่งรัดส่งออก โดยไฟกัสดตลาดและสินค้า โดยรักษาตลาดเก่าและขยายตลาดใหม่ แบ่งตลาดเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1.ตลาดที่มีศักยภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจสูง หรือตลาดหลัก คือ สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น ไฟกัสดไปที่กลุ่มสถาบัน เช่น

กลุ่มที่ขายสินค้าให้กับผู้มีเงิน และกลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มรักสัตว์เลี้ยง กลุ่มที่ 2 คือ ตลาดที่มีศักยภาพปานกลาง คือ ตะวันออกกลาง จีน รัสเซีย อินเดีย เน้นที่ตลาดเมืองรอง เช่น จีน เมืองรองในอินเดียและรัสเซีย กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ำ คือ แอฟริกา แต่มีโอกาสเข้าไปขายโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ประมง แสงอาทิตย์ติดบ่ออัญมณี

กลุ่มที่ 4 คือ อาเซียน ให้ความสำคัญมาก อัตราขยายตัวสูง เช่น การเข้าไปบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน การค้าขายแดน หรือกลุ่มประเทศ CLMV รวมการค้าขายแดนแล้วมูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท ตั้งเป้าหมายตัวในปี 58 มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท

ส่วนค่าครองชีพ มีการติดตามสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าต้องติดตามใกล้ชิด 225 รายการ สินค้าควบคุม 41 รายการ

กระตุ้นภาคเกษตรเพิ่ม 3 หมื่น ล.

ด้าน นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดและโฆษกกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ภาคเศรษฐกิจการเกษตร ทำรายได้ให้ประเทศปีหนึ่ง 1.4 ล้านล้านบาท แต่เนื่องจากปัญหาภัยแล้งช่วงเดือน ต.ค. 57 ถึงปัจจุบัน ทำให้ภาคเกษตรเสียหายกว่า 1.44 ล้านไร่ หรือ 5,835 ล้านบาท ซึ่งความเสียหายเกิดกับนาข้าวเป็นหลัก จึงกระทบจีดีพีภาคเกษตร 0.24%

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรปี 58 ส่วนใหญ่ยังทรงตัว เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ปาล์ม และยางพารา รัฐบาลจึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาตรการกระตุ้นภาคการเกษตรแล้วรวมกันมูลค่า 8.5 หมื่นล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาระยะยาวตั้งแต่ไตรมาส 2 คือ การปรับโครงสร้างเกษตรเพื่อความสมดุล ได้แก่ ข้าว ประมง ปศุสัตว์ วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท



23 - 25 มีนาคม 2558 หน้า 7

ธ.ก.ส.เข้มปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนซื้อยางอีก

ธ.ก.ส.เข้มโครงการปล่อยสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรอนุมัติเงินกู้ให้วิสาหกิจชุมชนแค่ 36 ล้านบาท ขณะที่ “อำนวยการ ประดิษฐ์” เตรียมเรียกประชุมใหญ่ เหตุโครงการปล่อยสินเชื่อแปรรูปยางให้สถาบันเกษตรกรอีก

จากการที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาทเท่าสหกรณ์นั้น

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 200 แห่ง ใน 37 จังหวัด วงเงินที่ขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 516.97 ล้านบาท ณ วันที่ 13 มี.ค. 2558 ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส.และได้รับอนุมัติสินเชื่อเพียง 36 ล้านบาท ใน 11 จังหวัด นอกจากนี้

โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท ผ่านมา 7 เดือนมีสถาบันเกษตรกรที่ทำสัญญาและได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.เพียง 16 แห่ง วงเงิน 200 ล้านบาทเท่านั้น จากที่ประสงค์ขอสินเชื่อในโครงการนี้มากกว่า 140 แห่ง ซึ่งในวันที่ 29 มี.ค.ศกนี้ นายอำนวยการ ประดิษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของกรมในเรื่องนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้วิสาหกิจชุมชนเร่งดำเนินการเร็วขึ้น ทั้งเรื่องเงื่อนไขการขอสินเชื่อ การให้คำแนะนำความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดต้องมีหลักฐานการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวในการแนะนำให้สถาบันเกษตรกรมาขอสินเชื่อ

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ปัญหาสินเชื่อที่อนุมัติออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจาก


ธ.ก.ส.วางหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอกู้ไว้ค่อนข้างสูง กลุ่มเกษตรกรที่จะขอกู้ต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระกับธนาคาร เพราะจากบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยางพาราในปี 2555 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่ง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้ไปปรับซื้อขายเก็บสต็อก 2 หมื่นล้านบาท และให้สถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกู้ 5 พันล้านบาท เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) สูงมาก โดยเฉพาะในส่วนวิสาหกิจชุมชน

ส่วนผลการยื่นขอกู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ณ วันที่ 13 มี.ค. 2558 มีการยื่นขอกู้ 510 แห่ง รวมวงเงินขอสินเชื่อ 5,055.45 ล้านบาท วงเงินที่ ธ.ก.ส.อนุมัติจำนวน 291 แห่ง คิดเป็นวงเงิน 3,580.92 ล้านบาท จำนวนเงินกู้ที่เบิกแล้ว 276 แห่ง วงเงิน 2,885.40 ล้านบาท



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าสี่แสน ก.ก. ราคาปรับลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 20 มีนาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าสี่แสน ก.ก. ราคาปรับลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 50.57 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 47.08 บาท / ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 47.00 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 50.29 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 50.67 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.17 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.17 บาท / ยางกัทตั้ง กิโลกรัมละ 39.99 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 412,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 12 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 2.05 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 2.56 บาท ต่อ ก.ก. / ราคายางแผ่นดิบท้องถื่น 47.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาน้ำยางสด 48 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคายางตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรก) ตลาดสิงคโปร์เสนอซื้อที่ 55.60 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 56 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียวอยู่ที่ 59.16 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 30 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้อยู่ที่ 68.14 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรพรย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลเตรียมแก้ไขปัญหาภาพรวมทางเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเตรียมขยายฐานตลาดการส่งออก

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 20 มีนาคม 2558

นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลเตรียมแก้ไขปัญหาภาพรวมทางเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเตรียมขยายฐานตลาดการส่งออก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ ได้รายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน และญี่ปุ่น ที่เศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของไทยให้ชะลอตัวได้ ทั้งนี้ เบื้องต้นรัฐบาลได้เตรียมเร่งแก้ไขปัญหอย่างเต็มที่แล้ว อาทิ การรักษาส่วนแบ่งตลาด จัดหาตลาดใหม่ พร้อมเจรจาและลงนามความร่วมมือซื้อขายสินค้าเกษตร ทั้งการขายข้าวและยางพารา รวมถึงรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการขยายเขตการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อขยายฐานการส่งออกของไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับใช้ และปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาเกื้อหนุนทางการค้าของต่างชาติ เพื่อให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติการค้าช้าง พระราชบัญญัติสัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และพระราชบัญญัติประมง พร้อมทั้งจะเร่งแก้ไขปัญหการทุจริต ยาเสพติด การทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัทมา สุทธิประทีป / สวท.

Rewriter : ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>